

2ล้อโลกเรียก จายกลับซ้อม นัדרะยองตก

“เสธ.หมึก” พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) จาก มร.วิน เซนต์ จาเคเวต ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกจักรยานโลก (WCC) แจ้งว่า “ทีเจ” จาย อังค์สุธาสาวิทย์ นักปั่นประเภทลู่อิมชาติไทย สามารถเดินทางกลับไปยังศูนย์ฝึกจักรยานโลก เพื่อเข้าร่วมการฝึกซ้อมระดับสูงกับผู้ฝึกสอนของศูนย์ฝึกฯ ได้อีกครั้ง พร้อมด้วยนักปั่นที่ได้รับการคัดเลือกจากทั่วโลกอีก 19 คน เป็นระยะเวลา 5 เดือนเต็ม ระหว่างวันที่ 1 ส.ค.-18 ธ.ค. 63

พล.อ.เดชา กล่าวว่า ในช่วงการฝึกซ้อมเป็นเวลา 5 เดือนนั้น จาย จะมีโอกาสเข้าร่วม **■ อ่านต่อหน้า 15**

จาย □ ต่อจากหน้า 13

ประชันฝีเท้าแข่งขันในรายการ “6 จีออริ นี ดี โดริโน” ที่เมืองคูริน ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 3-8 ก.ย., รายการ “ทรี เดย์ ออฟ เอเกิล” ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 1-3 ต.ค. จากนั้นจะเดินทางกลับมาเมืองไทย เพื่อแข่งขันรายการ “แทรค เอเชีย คัพ 2020” ระหว่างวันที่ 25-29 พ.ย. และกลับไปแข่งขันส่งท้ายการฝึกซ้อมและแข่งขันในรายการ “แทรค ไชคสิงชาเลนจ์” ระหว่างวันที่ 16-17 ธ.ค. ที่เมืองเกรดเซน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีเป้าหมายการรักษาสภาพร่างกายให้พร้อมสำหรับการแข่งขันระดับสูงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากจายยังคงมีสถานะเป็นตัวสำรองอันดับ 1 ที่มีสิทธิ์ลุ้นเข้าสู่การแข่งขันประเภทคิริน ในกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2020 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งต้องเลื่อนไปแข่งขันระหว่างวันที่ 23 ก.ค.- 8 ส.ค. 64

“จาย จะเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์ใน

วันที่ 31 ก.ค. ตอนนี้อยู่ที่สมาคมฯ กำลังนัดหมายตรวจร่างกายและตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้ทางโรงพยาบาลออกใบรับรองแพทย์ ซึ่งหากไม่มีมาตรการเรื่อง “ปิด ทุ ฟลาย” หรือใบรับรองแพทย์จากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จาย สามารถเดินทางได้ทันที เนื่องจากใบอนุญาตพำนักระยะยาวในสวิตเซอร์แลนด์ ที่ศูนย์ฝึกจักรยานโลก ดำเนินการขอให้ออกจากการสวิตสวิตซ์ยังสามารถใช้งานได้ไปจนถึงสิ้นปี 2563 และจายจะต้องผ่านการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนเดินทางถึงสวิตเซอร์แลนด์ ภายในเวลา 72 ชม.”

พล.อ.เดชา กล่าวต่อว่า ส่วนการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานในรูปแบบการออกทริป “ปั่นปลอดภัยไประยอง #RAYONGHI #TripNewNormal” ล่าสุด ทาง จ.ระยอง จะประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมฯ ในวันที่ 29 ก.ค.นี้ เวลา 13.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดระยอง โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าฯ ระยอง เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

จากนั้นจะไปเป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องโดยตรงอีกครั้ง ในวันที่ 30 ก.ค. เวลา 10.00 น. ที่สำนักงาน กกท. จ.ระยอง เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันถึงมาตรการจัดกิจกรรมแบบวิถีชีวิตใหม่ New Normal โดยจะประชุมร่วมกับปลัดจังหวัดระยอง, นายอำเภอเมืองระยอง, อบจ.ระยอง, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง, กกท. จ.ระยอง, แขวงทางหลวงจังหวัดระยอง, ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง, ตำรวจทางหลวงจังหวัดระยอง, สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 3, สถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง, สถานีตำรวจภูธรมอบดาพุด, สถานีตำรวจภูธรพ, สถานีตำรวจภูธรแกลง, สถานีตำรวจภูธรสำนักทอง, สำนักงานเทศบาลนครระยอง, เทศบาลตำบลเนินพระ, เทศบาลตำบลมอบดาพุด, เทศบาลตำบลเพ, อบต.ตะพง, อบต.แกลง, อบต.สำนักทอง, อบต.นาตาขวัญ, อบต.บ้านแดง, อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดระยอง, มูลนิธิสว่างพรกุศล ระยอง จึงขอเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน.